

BỘ CÔNG AN  
CÔNG AN TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 /CAT-PA05

Đắk Nông, ngày 06 tháng 01 năm 2025

V/v thông báo phương thức, thủ đoạn  
cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra các vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản trên không gian mạng, thủ đoạn của đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội (*Facebook, Zalo, Viber...*) chủ động kết bạn, sau đó nhắn tin với bị hại để tâm sự, tán tỉnh. Sau một thời gian, đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại thực hiện cuộc gọi video với các hành động thủ dâm, đòi truy (*chat sex*). Quá trình “chat sex” đối tượng dụ dỗ bị hại khỏa thân, làm các động tác có tính chất kích dục, sau đó bí mật quay phim màn hình toàn bộ cuộc gọi và lưu lại. Ngoài ra, một số trường hợp các đối tượng tìm kiếm thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân chủ yếu là nam giới, có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội rồi sử dụng công nghệ AI, Deepfake để cắt ghép khuôn mặt của bị hại vào các video, hình ảnh nhạy cảm.

Sau khi có được những hình ảnh, video này đối tượng sẽ gửi cho bị hại và yêu cầu bị hại phải chuyển tiền cho chúng, nếu không chúng sẽ gửi những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại và phát tán lên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, nếu bị hại chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng, chúng sẽ chỉ để yên một thời gian ngắn, sau đó lại tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền nhiều lần với số tiền càng ngày càng tăng cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính. Điều đặc biệt nguy hiểm là “con mồi” mà các đối tượng này nhắm đến chủ yếu là công chức, viên chức, cán bộ có chức vụ trong các Cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, vì lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên hầu hết các bị hại trên đều không dám trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Dự báo thời gian tới, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng các đối tượng sẽ gia tăng hoạt động này. Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tối đa hậu quả có thể xảy ra, Công an tỉnh Đắk Nông trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thủ đoạn trên nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này. Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo mọi

người dân nhất là cán bộ, công chức, viên chức cần chấp hành nghiêm quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin; thường xuyên thay đổi mật khẩu thông tin các tài khoản mạng xã hội, email... Đồng thời, nâng cao cảnh giác đối với các tin nhắn, thư được gửi từ người lạ; tuyệt đối không ấn vào các đường link, không tải các file, hình ảnh đính kèm do người lạ gửi qua mạng xã hội, thư điện tử hoặc các file nghi ngờ có chứa virus, mã độc, thực hiện đăng xuất tài khoản sau khi đăng nhập trên các trình duyệt, khuyến khích cán bộ, người dân cài đặt các phần mềm diệt virus có bản quyền. Đặc biệt mọi người dân cần bình tĩnh, không hoang mang khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, clip cắt ghép khuôn mặt vào hình ảnh nhạy cảm; tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu để tránh bị chiếm đoạt tài sản. Nếu gặp phải trường hợp này đề nghị người dân liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và phối hợp điều tra.

Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này trên các trang thông tin điện tử, đài phát thanh, trang mạng xã hội do đơn vị quản lý để phổ biến rộng rãi đến người dân. Công an tỉnh Đắk Nông giao đồng chí Võ Ngọc Hùng Sơn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (SĐT: 0905.449.161) làm đầu mối liên hệ, phối hợp khi cần thiết.

Công an tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. *thuy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc CAT (để báo cáo);
- Báo Đắk Nông (để p/h tuyên truyền);
- Đài PT-TH tỉnh Đắk Nông (để p/h tuyên truyền);
- Lưu: VT, PA05 (Đ3).



**Đại tá Hồ Quang Thắng**